



คำสั่งกรมการปกครอง

ที่ ๔๗๘ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

(Department Chief Information Officer : DCIO) ของกรมการปกครอง

ตามที่กรมการปกครองได้มีคำสั่ง ที่ ๖๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรมการปกครอง และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำกรมการปกครอง นั้น

เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๓/ว๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบและความสัมพันธ์ คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมทั้งกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ให้มีความเป็นปัจจุบัน และรองรับภารกิจการเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอ ส่งผลให้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครองไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการปกครอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ยกเลิกคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรมการปกครอง และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำกรมการปกครอง และให้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer : DCIO) ของกรมการปกครอง โดยให้แต่งตั้ง รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer : DCIO) ของกรมการปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) เสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมการปกครอง กำกับ การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Department Enterprise Architecture) แผนงาน โครงการ และงบประมาณเพื่อ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมการปกครอง รวมทั้งกำกับการบริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการ ทรัพยากร เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

(๒) ส่งเสริม ผลักดัน และดำเนินการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการทำงาน ภาครัฐของกรมการปกครองให้มีความทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการสรรสร้างนวัตกรรม การบริการ และการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการและกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส เชื่อมโยงกันระหว่าง หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกแบบอัตโนมัติ

/ (๓) ส่งเสริม

(๓) ส่งเสริมและกำกับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของกรมการปกครองให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปันและใช้ประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งเชื่อมโยง และนำข้อมูลรวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ การพัฒนานวัตกรรมกรมการบริการและการทำงาน ทั้งนี้เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน (Open, Connected, and Data-Driven)

(๔) กำกับดูแลการพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

(๕) กำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลภายในกรมการปกครอง ให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาล กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

(๖) ติดตาม สำรวจและรายงานสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมการปกครอง ให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดที่ยั่งยืน

(๗) กำกับ ให้คำปรึกษาแนะนำ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล ในการปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

(๘) กรณีที่กฎหมายหรือคณะรัฐมนตรีเคยกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีการที่ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ให้ MCIO เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวต่อไป เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับแนวทางการบริหารจัดการ GCIO ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๙) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธนาคม วงจร๊ะ)
อธิบดีกรมการปกครอง